



ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ มีการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจและเป็นเส้นทางหลักที่จะลงสู่ภาคใต้ มีผู้คนเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนหนึ่ง และมีผู้เดินทางเข้าไปในสถานที่เสี่ยงพร้อมกับพบปะกลุ่มคนที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกรุงเทพมหานคร หลายราย ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ มีแนวโน้มของผู้สัมผัสโรคในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง

อาศัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ และอำนาจตามความมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญ ต้องดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดจุดการเข้าออกบริเวณที่จัดกิจกรรมให้ชัดเจน
๒. คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
๓. วางเจลล้างมือในจุดคัดกรองอุณหภูมิ และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน
๔. ทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ก่อนและหลัง จัดกิจกรรม
๕. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องยืนหรือนั่ง ห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ ๑ เมตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกอบชัย บุญอรณะ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี